



สรุปรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา  
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งเพื่อการฝึกฝนความสามารถประกอบการศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จึงได้จัดตั้ง หน่วยส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม “ต้นกล้าคุณธรรม สวทส.” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งฝึกฝนการปฏิบัติงานที่นักศึกษากำหนดจัดขึ้นมาเองเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนสำหรับให้นักศึกษาได้ใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จึงดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมทักษะมนุษยแก่นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3. เพื่อรวบรวมข้อมูล ผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนองผลลัพธ์หมวด 7 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษา	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา กิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อการปลูกฝังคุณธรรม	จำนวน 6 โครงการ	7
2.	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม	300 คน	350

#### สรุปผลการจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม เพื่อมุ่งการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา อันประกอบด้วย

1. การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยส่งเสริมคุณธรรม (ต้นกล้าคุณธรรม) สวทส.

หน่วยส่งเสริมคุณธรรมได้จัดทำเว็บไซต์ต้นกล้าคุณธรรม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษารวบรวมเอกสารความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีอยู่ในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รวบรวมผลงานหรือประวัติของนักศึกษาที่มีความเด่นด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ เป็นต้น (ตัวอย่างเว็บไซต์หน้าต่าง ๆ ปรากฏในเอกสารแนบ)

## 2. การจัดการบรรยายเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ใช้ชีวิตให้มีชีวา อย่างมีคุณค่าและสง่างาม” โดยอาจารย์วิศิษฎ์ วัฒนาวาทิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง B5201 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 400 คน

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวน 394 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่ระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับเหตุผลที่ทำให้พึงพอใจได้แก่ (1) เนื้อหาของการบรรยายนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีความพร้อมในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ (2) สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ทำให้เข้าใจได้ง่าย (3) การบรรยายดึงดูดความสนใจ (4) สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (5) และอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ มีความพร้อมในการใช้งาน

นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อเวลาที่จัดกิจกรรม (13.00-15.00น.) วันที่จัดกิจกรรม (วันศุกร์) ระยะเวลาในการบรรยาย (1.30ชม.) และอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยนักศึกษาสวนใหญ่แสดงทัศนคติว่า ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก

(รายละเอียดผลการสำรวจความพึงพอใจ ปรากฏในเอกสารแนบ สรุบบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบรรยายพิเศษ)

## 3. การจัดกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ประชาสัมพันธ์การมอบทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท โดยมีกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่

1. โครงการ “พัฒนาห้องสมุด เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้” ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ต.หนองจะบก เมือง จ. นครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 9.00-16.00 น. ทำความสะอาดห้องสมุด และจัดกิจกรรมวาดภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 จำนวน 100 คน

2. โครงการต้นกล้าคุณธรรม “ฟื้นฟูห้องสมุดเพื่อน้อง” โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านนาส้มป่อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 5-6 สิงหาคม เวลา 8.00 - 17.00 น. ลักษณะกิจกรรม ทำความสะอาดห้องสมุด จัดวางหนังสือเข้าชั้น กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านนาตมส้มป่อย

3. โครงการกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ สื่อสารความดี โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี จ.นครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 8.00-16.00 น. ลักษณะของกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในข้อ “ทศ 6” แก่นักเรียนระดับชั้น ม1-3 จำนวน 70 คน

4. โครงการต้นกล้าคุณธรรม โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนการศึกษาคณาบอด นครราชสีมา วันอังคารที่ 16 สิงหาคม เวลา 13.00-15.30 น. ลักษณะของกิจกรรม การจัดกิจกรรมสนทนาการแทรกความรู้ เลี้ยงอาหารว่าง กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่มีความพิการทางสายตา จำนวน 40 คน

5. โครงการห้องสมุดมีชีวิต นื่องใช้พีแสบ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา ลักษณะของกิจกรรม การพัฒนาห้องสมุดและสภาพแวดล้อมในห้องสมุด กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนประมาณ 650 คน (ดำเนินการตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน- สิงหาคม)

(สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปรากฏในเอกสารแนบ)

## สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

สรุปงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 11,300 บาทจากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท

### ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไข สำหรับการดำเนินโครงการ

1. ปัญหาด้านการกำหนดวันบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณธรรม เนื่องจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมต้องการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาทั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการได้เข้าร่วมฟัง ประกอบกับต้องคำนึงถึงวันว่างของวิทยากรเป็นสำคัญ และต้องจัดเตรียมห้องบรรยายให้เหมาะสมสำหรับจำนวนผู้เข้าฟัง ทำให้กำหนดการบรรยายต้องเลื่อนหลายครั้ง เนื่องจากความไม่ลงตัวด้านการนัดหมาย และสถานที่

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข อาจพิจารณาจัดกิจกรรมบรรยายร่วมกับการจัดกิจกรรมของสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอยู่แล้ว หรือเลื่อนไปจัดการบรรยายในช่วงเย็น หรือวันหยุดสุดสัปดาห์

2. นักศึกษาจัดกิจกรรมบริการสาธารณะจำนวนไม่มาก และนักศึกษาที่จัดกิจกรรมไม่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากเห็นว่ายุ่งยากในการเขียนโครงการ และรวบรวมใบเสร็จ ทำให้นักศึกษาที่เสนอโครงการเข้ามายังหน่วยส่งเสริมคุณธรรมมีจำนวนน้อย

ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไข เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ และส่งเสริมให้แต่ละรายวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมประกอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และอาจพิจารณาเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษา